
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำป 2562 ครั้งที่ 1  

วันที่  1  สิงหาคม  2562  เวลา 9.30น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 

ผูเขาประชุม 
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นางประภาพร  บุญถาวร 
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นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นายสมเกียรติ์  หลานหลาย 
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สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมนึก  ทองขยัน 
กันยารัตน  นะบุตรยารัต
ประภาพร  บุญถาวระภ 
 
 
สาคร  เจริญพร 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
 
วินัส  ชุมบุตร 
สมาน  ผิวด ี
อัจฉรา  เกกินะ 
กฤติโชค  ขาวเหลือง 
สมเกียรติ์  หลานหลาย 
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ผูขาดประชุม 

      - 

ผูลาประชุม 

     1. นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
     2. นายสมบัติ  เหลาเส็น 
     3. นายสุพจน  กระบี่นอย 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายยงยุธ  บุญทองแกว  รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่นอย 
2. นายนอม  คงสุข   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกระบี่นอย 
3. นายวาสนา  นะบุตร  เลขานุการเทศมนตรีตำบลกระบี่นอย 
4. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล 
5. นางสุภานันท   เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล 
6. นางสาวจิรา  ไกรนรา  ผูอำนวยการกองคลัง  
7. นายนิรุตติ์  มีมะแม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
8. นางสาวมยุรี  สรหงส  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
9. นายสุทัศ  ธาราอุดม  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
10. นายณฐนนท สูทอก  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
11. นายศภุกร มีแกว   หัวหนาฝายการโยธา 

 

ผูเขารับฟงการประชุม 
1. นางสาวพจนารถ  คลองยวน 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.30  น.  

นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย รับมอบหมายใหเปนผูดำเนินการประชุม 

รองประธานสภาฯ : กลาวเปดการประชุม  
 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    :  ไมมี      

                       

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป   

                         พ.ศ. 2562  

รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 

: 
 
: 
 
 
 
 
: 
 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย สมัยสามัญ    
สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕62  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  9 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 ขออนมุัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดครุภัณฑ  
-  กองสาธารณสุข   จำนวน 6 รายการ  

  -  สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ 
       
นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 

 
 

: 
 
 

 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดครุภัณฑ  
-  กองสาธารณสุข   จำนวน 6 รายการ  
-  สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 ขอที่ 27 การโอนงบประมาณ หมวดครุภัณฑเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาฯทองถิ่น ในวันนี้ก็ขอใหสภาฯไดโปรดพิจารณา  การขอพิจารณาครั้งนี้มีรายละเอียดการ
โอนตามเอกสารที่ไดจัดสงใหกับสมาชิกสภาฯไปกอนหนาแลวดังนี ้
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รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 

 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะอภิปรายเพ่ิมเติมในประเด็นใดบาง 
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติทีป่ระชุมวาจะอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
หมวดครุภัณฑ กองสาธารณสุข   จำนวน 6 รายการ และสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 
รายการ หรือไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  9 เสียง 

 
3.2  เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลตำบลกระบี่นอย  จำนวน 3 คน  

นายนิรุตติ์  มีมะแม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่นอย  จำนวน 3 คน ก็เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ขอ 8 (3) ผูบริหารสามารถแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่นอย  จำนวน 
3 ทาน ดวยเหตุผลวาคณะกรรมการฯที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ.2560  ตามคำสั่งที่ 
332/2560 จะหมดวาระในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบของกระทรวงที่ได
กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหนงไว 2 ป  คณะกรรมการชุดใหมนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับเพ่ิมเติมไดมีการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหนงใหมเปน 4 ป 
การจะแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมไดนั้นตองใหคณะกรรมการชุดเกาหมดวาระกอน ตาม
ระเบียบก็ระบุวาถาใกลจะหมดวาระสามารถคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติไปกอนได  เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอม ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่นอย  มีหนาที่ดังตอไปนี ้
 (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
 - อำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอำนาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอ
ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
 - ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดำเนินการใน
ยุทธศาสตรที่สำคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกปญหาความยากจน การ
ปองกันและแกปญหายาเสพติด 
 - กรอบนโยบายทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 - นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
 - แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
ในการนำประเด็นขางตนมาจัดทำแผนพัฒนา ใหคำนึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน
และความจำเปนเรงดวน ที่ตองดำเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 
 (2) รวมจัดทำรางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกปญหาเก่ียวกับ
การจัดทำแผนพัฒนา 
      ในการจัดทำรางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระบ่ีนอย นำปญหาความตองการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน  ที่จะดำเนินการเอง
ไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล ใหเสนอปญหา
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รองประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายกฤติโชค ขาวเหลือง    
 

 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
นายกฤติโชค ขาวเหลือง 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 

ที่ประชุม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 

: 
 
 

ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนำมา
พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอำนาจหนาที ่
 (3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดำเนินงาน 
 (4) ใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 (2) 
 (5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (6) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 
 

ตอไปก็ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูที่เห็นควรใหเปนคณะกรรมพัฒนาเทศบาลจำนวน      
3  คน โดยใหเสนอชื่อทีละคน การเสนอชื่อใหมีผูรับรอง 2 คน ถาหากมีการเสนอชื่อครบ
ตามจำนวน 3 คนพอดีก็ถือวาไดรับการคัดเลือก แตถาหากมีการเสนอชื่อเกินจำนวนที่
ตองการ ก็ใหที่ประชุมสภาฯคัดเลือกใหเหลือจำนวน 3 คนอีกครั้ง 
 
ขอเสนอ นายวินัส  ชุมบุตร เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 
ผูรับรอง 2 คน ประกอบดวย  1. นายสมนึก  ทองขยัน 2. นายสมาน  ผิวด ี
 
ขอเสนอ นายกฤติโชค  ขาวเหลือง   เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 
ผูรับรอง 2 คน ประกอบดวย  1. นายสาคร  เจริญพร   2. นางประภาพร  บุญถาวร 
 
ขอเสนอ นายสมาน  ผิวด ีเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 
ผูรับรอง 2 คน ประกอบดวย  1. นายวินัส  ชุมบุตร    2. นายสมนึก  ทองขยัน 
 
มีผูใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูใดเสนอชือ่เพ่ิมอีก 
 
ขอมติที่ชุมวาเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯที่ถูกเสนอชื่อทั้งสามคน เปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลกระบี่นอย หรือไม 
 

มีมติเห็นชอบใหบุคคลที่มีรายชื่อตอไปนี้ เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่
นอย จำนวน 3 คน  ประกอบดวย 
1. นายวินัส  ชุมบุตร 
2. นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
3. นายสมาน  ผิวด ี  
เปนเอกฉันท  จำนวน 9 เสียง 

 

3.3  เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่นอย   

                  จำนวน 3 คน  

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 

: 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขอ 28 ผูบริหารสามารถแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
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รองประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายกฤติโชค ขาวเหลือง 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
นายกฤติโชค ขาวเหลือง 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 

 
 
: 
 

 
 

: 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 

(1) สมาชิกสภาฯ ทองถ่ินคัดเลือกกันเอง จำนวน 3 คน   ตามคำสั่งท่ี 334/2560 
คณะกรรมการฯที่ ไดรับการแตงตั้ งเมื่อป  พ .ศ.2560  จะหมดวาระในวันที่             
23 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับเพิ่มเติมไดมีการกำหนด
ระยะเวลาการดำรงตำแหนงใหมเปน 4 ป การจะแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมไดนั้น
ตองใหคณะกรรมการชุดเกาหมดวาระกอน เชนกัน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
1. กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาฯทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
4. แตงตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
 
ตอไปก็ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูที่ เห็นควรใหเปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จำนวน 3  คน โดยใหเสนอชื่อทีละคน การเสนอชื่อ
ใหมีผูรับรอง 2 คน ถาหากมีการเสนอซื่อครบตามจำนวน 3 คนพอดีก็ถือวาไดรับการ
คัดเลือก แตถาหากมีการเสนอชื่อเกินจำนวนที่ตองการ ก็ใหที่ประชุมสภาฯคัดเลือก
ใหเหลือจำนวน 3 คนอีกครั้ง 
 
ขอเสนอ น.ส.กันยารัตน  นะบุตร  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระบ่ีนอย  ผูรับรอง 2 คน ประกอบดวย  1. นายสมาน  ผิวดี  
2. นายสมนึก  ทองขยัน 
 
ขอเสนอ นางประภาพร  บุญถาวร  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผ น พั ฒ น า เท ศบ าล ตำบ ล กระบี่ น อ ย   ผู รั บ รอ ง 2  คน  ป ระกอบ ด ว ย  
1. นายเจริญศักดิ์  เองฉวน  2. นายกฤติโชค ขาวเหลือง 
 
ขอเสนอ นายสมนึก  ทองขยัน  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระบ่ีนอย  ผูรับรอง 2 คน ประกอบดวย  1. นายสมาน  ผิวดี   
2. นางประภาพร  บุญถาวร     
 
มีผูใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูใดเสนอชือ่เพ่ิมอีก 
 
มีผู เสนอชื่อผูที่รับตำแหนงแคสามคน ก็ให ถือวาทั้ งสามคนไดรับการคัดเลือก               



๙ 

 

 
 
 
ที่ประชุม 
 

 
 
 
 

 
 
 
: 
 
 

ขอมติที่ ป ระชุมว าเห็ นชอบให สมาชิ กสภาฯที่ ถู ก เสนอชื่ อทั้ งสามคน เป น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่นอย หรือไม 
 
มีมติเห็นชอบ ใหบุคคลที่มีรายชื่อตอไปนี้ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่นอย จำนวน 3 คน  ประกอบดวย 
1. น.ส.กันยารัตน นะบุตร   
2. นางประภาพร  บุญถาวร   
3. นายสมนึก  ทองขยัน   
เปนเอกฉันท  จำนวน 9 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
นายเจริญศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
: 
 
 

ขอฝากเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ที่ผานมาก็ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อแกปญหาไปก็มาก
พอสมควร ทั้งโครงการขุดบอบาดาล ขยายเขตประปา ตอนนี้ก็กำลังขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค แตก็ยังมีบางหมูบานที่ยังมีปญหา ซึ่งใชน้ำประปาภูเขาอยู คือชวงฤดูแลงน้ำไม
ไหล  เขาสูฤดูฝนน้ำก็ยังไมไหลอีก กระผมเองก็โดนพ่ีนองประชาชนตอวาบอยครั้ง ก็ขอ
ฝากผูท่ีเก่ียวของชวยกำกับดูแล ตรวจสอบอยางละเอียดวามีปญหาอะไร การปลอยน้ำ
เปนอยางไร 
 
ขอฝากเรื่องการใชงบประมาณ อยากใหใชงบประมาณอยางคุมคาที่สุด ที่ผานมาโครงการ
กอสรางประปาของเทศบาลซึ่งใชงบประมาณหาแสนกวาบาท แตวาพี่นองประชาชนไมได
ประโยชน ไมทราบวากอนทำโครงการ ไดมีการสำรวจหรือไม  พ่ีนองหมูที่ 3 ก็ได
สอบถามมาวาผูบริหาร และสมาชิกสภาฯทำงานกันอยางไร  ถึงยังไมสามารถแกปญหา
เรื่องน้ำได  ตอนนี้ผานมาสามสัปดาหแลวที่น้ำไมไหล กระผมเองก็ของใจเพราะตอนนี้ฝน
ก็ตกบางแลวแตน้ำก็ยังไมมี ขอฝากผูบริหารชวยแกปญหาดวยพวกเราเองก็ใกลจะหมด
วาระแลว ตองทำหนาท่ีใหดีที่สุด ตองมาหาวิธีการรวมกันเพ่ือใหพ่ีนองไดรับประโยชน
มากที่สุด เรื่องที่ 2 ถนนสายซอยขางโลตัสพ่ีนองประชาชนฝากมาบอกวามีการขับข่ีรถ
บนถนนสายนี้ดวยความเร็ว ชาวบานกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ ก็ของฝากผูบริการชวยหา
วิธีการแกไขปญหาดวย เรื่องท่ี 3 ถนนสายซอยในบาน ม.13 ที่เพ่ิงจะสรางเสร็จตอนนี้
เกิดการชำรุดหลายๆจุด ขอใหชวยตรวจสอบกอนที่จะหมดระยะการประกันสัญญา       
แจงใหผูรับจางซอมแซมดวย  เรื่องที่ 4 ถนนสายซอยกงยี่เซียน ม.5 ถนนชำรุดเปนหลุม
ทั้งสาย และสายควนทอน ม.5 ก็ชำรุดเชนกัน ชวยซอมแซมดวย และขอสอบถาม
โครงการถนนสายหมูที่  6 สายไสโปะ – นาออก ไมทราบวาโครงการนี้จะลาดยาง
ระยะทางเทาไรชาวบานสอบถามมา กระผมจะไดกลับไปชี้แจงใหชาวบานทราบตอไป 
สุดทายก็ขอฝากใหชวยดูแล เตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือ เรื่องภัยพิบัติ สา
ธารณภัยตางๆที่อาจจะเกิดข้ึน อยากใหแตงตั้งคณะทำงานเพ่ือคอยใหความชวยเหลือพ่ี
นองในเขตพื้นทีต่ำบลกระบี่นอย ก็ขอฝากดวยครับ 
 
ชวยซอมแซมถนนสายปากคลอง หมูที่ 5 ในการประชุมครั้งที่แลวกระผมก็ไดแจงให
ทราบไปครั้งหนึ่งแลว และขอฝากชวยดูแลถนนสายตางๆในเขตตำบลกระบ่ีนอย เรื่อง
ของวัชพืช ตนไมก่ิงไมตางๆที่ข้ึนอยูตามขางถนน ทำใหถนนมีผิวจราจรแคบลง รถไม
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นายกฤติโชค ขาวเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
นายศภุกร   มีแกว 
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สามารถสวนกันได  ถนนสายหลักกระผมไมคอยเปนหวง อยากฝากฝายบริหารชวย
จัดสรรงบประมาณถาหากมีงบประมาณ อยากใหชวยตัดแตงทุกๆสาย  และขอฝากใน
เรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เคยไดสำรวจถนนสายตางๆ ไมรูวาแตละสายจะไดระยะทาง
เทาไร ก็ขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูบริหารวาถนนสายใดเหมาะสมที่สุดในการจัดสรร  
ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดของพี่นองในพ้ืนที่ ในปนี้งบประมาณที่สามารถ
นำมาพัฒนาก็มีนอย รายจายประจำของสำนักงานก็เยอะ บุคลากรก็มีจำนวนมาก และ
เพ่ิมข้ึน ก็จำเปนตองหาเครื่องไมเครื่องมือที่จำเปนในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการทำงานมี
ประสิทธิภาพ  เมื่องบประมาณมีไมเพียงพอแนนอนวาการพัฒนาก็ไมสมบูรณแบบ พี่นอง
ประชาชนก็ไมพอใจ  เราก็ตองทำความเขาใจใหพ่ีนองประชาชนไดทราบเหตุผล ก็ตอง
ฝากผูบริหารในเรื่องโครงการตางๆในเทศบัญญัติขอใหพิจารณาตามความเหมาะสม ความ
จำเปน และประโยชนที่ไดรับใหมากที่สุดครับ 
 

ในการประชุมแตละครั้ง พวกเราซึ่งเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชน คอยเปนแขนขา
ใหกับผูบริหาร ก็อยากจะลุกขึ้นเสนอแนะในสวนของการพัฒนา ในทุกๆดาน วันนี้ก็มีเรื่อง
ที่จะใหฝายบริหารชวยเหลือพี่นองประชาชน ประเด็นที่ 1 ปญหาสายไฟฟา สายเคเบิล ที่
หอยระโยงระยาง ตามเสาไฟฟา อยากใหชวยกำชับผูที่ดูแลรับผิดชอบ ชวยแกปญหาดวย 
เพ่ือความสวยงามและความปลอดภัยของพ่ีนองประชาชน  โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตชุมชนซึ่ง
เปนจุดที่ผูคนผานไปผานมา เชน หมูที่ 2 หมูที่ 11 และหมูที่ 12 แตถาทำไดก็อยากให
ทำทุกพื้นที่ ประเด็นที่ 2 คือ เรื่องถนนชำรุดเปนหลุมเปนบอ ตอนนี้ก็กำลังเขาสูฤดูฝนอีก 
ไมเฉพาะถนน หมูที่ 5 ตามที่ทานวินัส  ชุมบุตร สมาชิกสภาฯเขต 2 ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบแลวนั้น กระผมกับทานสมาน  ผิวดี สมาชิกสภาฯเขต 2 ไดลงไปดูในพ้ืนท่ีหมูที่ 2 
ถนนสายน้ำจาน – ทาเรือ ปรากฏวาชำรุดเยอะมาก  อีกทั้งขางทางก็มีตนไมกิ่งไม วัชพืช
ตางๆก็ปกคลุมพ้ืนผิวจราจร ประชาชนใชเสนทางดวยความลำบาก  ขอใหชวยดวยครับ 
ประเด็นที่ 3  ไฟฟาสาธารณะชำรุดในหลายพื้นท่ี เทศบาลซึ่งมีทั้งบุคคลกร และรถ
กระเชาแลว ชวยสำรวจและซอมแซมใหพ่ีนองประชาชนดวย ชวงนี้ก็ใกลเขาสูฤดูฝนแลว 
ขอฝากใหชวยเตรียมความพรอมเรื่องของภัยพิบัติตางๆที่อาจจะเกิดข้ึน ประเด็นสุดทาย 
ขอฝากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตามที่สมาชิกสภาฯ ทั้งสองทานไดอภิปรายไปกอน
หนานี้ เราก็ตองมาหาวิธีวาจะแกปญหาอยางไร เพ่ือใหพี่นองไดใชน้ำอุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ เพราะเรือ่งน้ำเปนสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตในแตละวัน ขอฝากดวยครับ 
 

ขอเพิ่มเติมในเรื่องของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายท่ีกำลังจัดทำอยู อยากใหแจง
กองการตางๆ ใหผูที่รับผิดชอบสำรวจรวบรวมขอมูล สิ่งที่จำเปนที่ตองใช ใหครบทุกดาน 
วาปหนาตองทำอะไรบาง ซือ้พัสดุครุภัณฑอะไรบาง ใชงบเทาไร เสนอตอผูบริหาร ไมตอง
มาโอนเพ่ิมกันภายหลัง โอนเฉพาะในเรื่องที่มีความจำเปนจริงๆ การทำงานตองบูรณาการ
มีอะไรก็แจงใหแตละงานมีความเขาใจตรงกัน ปรึกษาหารือและแกปญหารวมกัน การ
ทำงานก็จะสะดวกรวดเร็ว พี่นองประชาชนก็ไดรับบริการท่ีดี ก็ขอฝากดวยครบั 
 
ปญหาเรื่องของน้ำประปาไมพอใชในตำบลกระบี่นอย ที่ผานมากระผมไดรับเรื่องรองเรียน
จากประชาชน หมูที่ 4 วาน้ำไมไหลกระผมและกองชางไดลงไปตรวจสอบในพ้ืนที่ ปรากฎ
วาในบอประปามีตะกอนจำนวนมากกระผมไดใหบริษัทมาเปาตะกอนออก และได
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นายนิรุตติ์  มีมะแม 
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ตรวจสอบอุปกรณตางๆ ทุกอยางก็ปกติใชงานไดดี และไดเดินเครื่องสูบน้ำใหมอีกครั้งใน
การแกปญหา  แตในชวงสัปดาหที่ผานมาพี่นองก็บอกวาน้ำไมไหลอีกแลว ก็สรุปไดวาน้ำ
ในบอมีปริมาณนอยมาก มีไมเพียงพอ ปจจุบันบานเรือนของพ่ีนองประชาชนก็เพ่ิมข้ึนเปน
จำนวนมาก แตปริมาณน้ำก็ยังมีเทาเดิม ตอไปหมูที่  4 ก็ตองหาแหลงน้ำเพิ่มเพ่ือ
แกปญหา  สวนน้ำจากหวยรากไม  กระผมก็ไดข้ึนไปตรวจสอบ ปรากฏวาปริมาณน้ำก็มี
นอยเชนกัน เพราะชวงท่ีผานมาฝนก็ตกนอย แดดก็รอนจัด ทำใหน้ำแหงเร็วมาก กระผม
ไดประสานไปยังอางเก็บน้ำคลองแหงใหลดปริมาณน้ำที่ปลอยไปบำรุงรักษาระบบนิเวศน
ทายอางเก็บน้ำ ทางเจาหนาที่ก็ไดรับเรื่องเพื่อนำไปปรึกษากับหัวหนาตอไป ปนี้ก็เขาสูง
ฤดูฝนแลวแตปริมาณน้ำฝนก็นอยมาก ก็ฝากทุกทานชวยทำความเขาใจกับพ่ีนอง
ประชาชน ขอใหพ่ีนองเตรียมรับมือกับภัยแลงที่กำลังจะมาถึง ใหเก็บน้ำไวใหไดมากที่สุด  
สวนเรื่องถนนหลายสายที่ชำรุด ทางกองชางก็ไดสำรวจและเขาแผนไวหมดแลว ตอนนี้
กำลังดำเนินการหาผูรับจาง  เรื่องถนนสายหลังโลตัสที่ประชาชนขอลูกระนาดกระผมก็
เห็นดวยแตก็ตองสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ และตองศึกษาขอมูลอีกครั้งเพราะอาจจะมี
ผลกระทบตอหลายๆสวน  เรื่องของตนไมกิ่งไม วัชพืชที่ปกคลุมพื้นผิวจราจรกระผมก็ได
หารือเรื่องนี้ในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ ทานนายกก็ไดรับปากวาจะตั้งงบประมาณ
เพ่ือเปนคาจางในการตัดแตงตนไม ในสวนของเจาหนาที่ของกองชางก็ไดจัดหาอุปกรณ
บางสวนเพ่ือมาแกปญหาแลว ทุกปญหาเทศบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจก็จะทำทุกอยางใหพี่
นองไดรับประโยชนมากที่สุด  เรื่องไฟฟาสาธารณะตอนนี้ก็ไดลงซอมแซมและดูแลอยู
ตลอด ประชาชนก็เขียนคำรองเขามาทุกวันเจาหนาที่ก็ไมไดนิ่งเฉยแตอยางใด เรื่องของ
สายไฟฟา สายเคเบิลตางๆที่ระโยงระยาง เปนปญหาที่เกิดข้ึนในทุกพื้นท่ี มีการลากสาย
เคเบิล สายโทรศัพทเพ่ิมข้ึนทุกวัน บางสายที่ไมไดใชงานก็ยังอยู จึงทำใหมีปญหามาก    
เราก็สามารถแกปญหาไดเพียงแคนำลวดไปผูกใหเปนระเบียบ เรียบรอย แลวคอยมาหา
แนวทางอื่นๆตอไป สวนถนนสายไสโปะที่ทานเจริญศักดิ์ เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 2 ได
สอบถาม กระผมไดออกแบบ และประมาณการราคา เปนถนนลาดยาง ความยาว 500 
เมตร และไดเสนอใหผูบริหารไดพิจารณาอีกครั้ง ในสวนของโครงการกอสรางถนนสาย
อ่ืนๆตอนนี้ก็กำลังจัดสรรงบประมาณยังไมลงตัวครับ แตจะจัดสรรตามงบประมาณที่มีอยู
ใหมีความเหมาะสมและคุมคามากที่สุดครับ 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 ตอนนี้ยังไมสามารถ
สรุปได  โครงการกอสรางถนนแตละสายจะไดความยาวเทาไร งบประมาณเทาไร ตอนนี้ก็
แลวเสร็จไปประมาณ 90% จะใหผูบริหารไดพิจารณาเบื้องตนกอน  จากการที่เทศบาล
ไดประมาณการรายรับ-จาย คาดวาในปหนาประมาณการรับหนาจะนอยกวาปกอน 
เนื่องจากการปรับโครงสรางภาษีใหมทำใหมีผลกระทบตอการจัดเก็บรายได ของเทศบาล 
โครงการตางๆ ที่ไดเสนอเขามา งบประมาณก็ยังเกินอยูตองมีการปรับลดงบประมาณ     
ลงอีก เหตุที่ตองมีการโอนงบประมาณในชวงปลายๆปบอยครั้ง ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ    
มีเหตุมาจากการที่ตั้งงบประมาณเบื้องตนครั้งแรง ตอมาเมื่อวัสดุครุภัณฑเกาสามารถใช
งานไดดีอยูก็จะตัดงบประมาณสวนนี้ออกไปกอน แลวจะนำเงินเหลือใชสวนนี้เขามาเพ่ิม
ในภายหลัง เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณใหพอเพียง นี่คือเหตุผลการขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณตอสภาฯ แตละกองไดพิจารณาโดยใชเหตุผลความจำเปนในการเสนอโอน
งบประมาณเขามา  สวนในเรื่องของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตอนนี้เราก็มี
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เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน และมีหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปที่
คอยกำกับดูแลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เราก็ไดวางระบบ มีแผนงาน และมี
การแตงตั้งเจาหนาที่คณะทำงานในการชวยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่ง
ประกอบไปดวย เจาหนาที่จากทุกกอง รวมท้ังเจาหนาที่ อปพร. สามารถเรียกใชกำลังพล
ไดทุกคนตามที่ไดแตงตั้งไว ในปจจุบันเราสามารถเรียกใชงานเจาหนาที่ อปพร.ประมาณ 
20 นาย คาดวาในปตอไปจะตั้งงบประมาณเพื่อฝกอบรมเจาหนาที่ชุดใหมมาเพ่ิมเติม 
เพ่ือสรางเครือขายใหเขมแข็ง และตองจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือ
รองรับการใชงานใหการชวยเหลือพ่ีนองประชาชนไดทันทวงทีถามีเหตุเกิดข้ึนตาม
สถานการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
 
กระผมทราบมาวา ทานนายกเทศมนตรี ไดประสานของบประมาณจากทาง ททท. เพ่ือ
สรางศูนยกีฬา ถาเปนเชนนั้นจริงก็อยากฝากใหทานประสานของบประมาณมาสรางศูนย
กีฬาแบบครบวงจรไปเลยในครั้งเดียว มีทั้งสนามกีฬา ลูวิ่ง สระวายน้ำ โรงยิม ฯลฯ 
เพราะพ้ืนที่ก็มีตั้ง 80 ไร เปนจุดศูนยกลางของจังหวัด การเดินทางก็สะดวกใกลสนามบิน
นานาชาติ ฝากใหชวยผลักดันดวยครับ  เพื่อพ่ีนองประชาชนจะไดใชประโยชนไดอยาง
เต็มที ่
 
ขอเพ่ิมเติมเรื่องศาลาที่พักขางทาง ปากทางบานหนองคลาซึ่งไมไดใชประโยชน และยัง
ปดบังมุมมองในการจราจร ทำใหจุดนั้นเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง เปนงบประมาณการ
กอสรางเปนของ อบต.กระบี่นอย ไมทราบวาถาหากจะใหเทศบาลรื้อถอนออกไดหรือไมครับ 
 
ขอขอบคุณทุกทานที่คอยเปนหวงและแนะนำแนวทางใหคณะผูบริหารเทศบาลไดหา
วิธีการใหความชวยเหลือพ่ีนองประชาชน ทุกเรื่องที่สมาชิกสภาฯไดแจงมา กระผมก็
ขอรับไวและจำนำไปปรึกษากับคณะผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของหาวิธีการชวยเหลือ 
โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็จะพยายามแกปญหาอยางเต็มที่ เรื่องลูก
ระนาดถนนสายหลังโลตัสก็ตองไปศึกษาระเบียบกฎหมายกอนวาทำไดหรือไม และจะ
แกปญหาตอไป เรื่องของถนนสายตางๆที่ชำรุดกองชางก็กำลังจะดำเนินการซอมแซม 
ทานนพดล  หวังกอ รองนายกเทศมนตรี ไดสั่งการใหกองชางสำรวจถนนทุกสายแลว 
เรื่องของตนไม สองขางถนน กระผมจะกำชับกองชางใหดำเนินแกปญหาให เพื่อความ
เรียบรอยของเสนทาง และผูสัญจรก็จะได รับความปลอดภัย  เรื่องสายไฟฟ า 
สายโทรศัพทที่ระโยงระยาง กระผมก็จะใหกองชางประสานขอความรวมมือไปยังองคกรที่
เก่ียวของใหชวยแกปญหาใหตอไป สวนเรื่องไฟฟาสาธารณะทางกองชางก็ดำเนินการ
ซอมแซมอยูแลวในตอนนี้ แตก็จะกำชับและติดตามดูแลตอไป ทานสมาชิกสภาฯไมตอง
เปนกังวล เรื่องของการจัดทำรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 
ความเปนจริงก็อยากดำเนินโครงการใหกับทุกหมูบาน ทุกพ้ืนที่ ที่ดวยงบประมาณที่มีอยู
อยางจำกัดก็ตองมาปรึกษาหารือกันวาจะตองทำโครงการใด ประชาชนจึงจะไดประโยชน
มากที่สุด สุดทายก็ขอประชาสัมพันธ กองการศกึษา ไดสงนักเรียนของศูนยเด็กเล็กวัดโพธิ์
เรียงเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  17-21 
กรกฎาคม ที่ผานมา และไดรับรองวัลมา 2 รางวัล  ตอไปก็จะเปนตัวแทนเขารวมแขงขัน
ในระดับประเทศ ที่จังหวัดรอยเอ็ด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562  เรื่องที่ 2 โรงเรียน
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เทศบาล 1 บานกระบี่นอย ไดกอสรางอาคารเรียนเสร็จเรียบรอยแลว และขอเชิญสมาชิก
สภาฯทุกทานรวมทำบุญเปดอาคารใหม  ในวันที่ 22  สิงหาคม 2562 โดยชวงเชาจะ
เปนพิธีพระของพุทธศาสนา ชวงบายจะเปนพิธีของศาสนาอิสลาม ขอบคุณครบั 
 
ผูที่เก่ียวของชวยตอบเรื่องการขอรื้อถอนศาลาพักขางถนน บานหนองคลา ตามที่ทาน
เจริญศักดิ์  เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 2 ไดสอบถามใหดวย 
 
กระผมจะตองขอลงไปดูกอนวาสามารถซอมแซมไดหรือไม แตถาประชาชนในพ้ืนที่ไมได
ใชประโยชนแลวก็จะดำเนินการรื้อถอนใหครับ 
 
กลาวปดการประชุม 

 
เลิกประชมุเวลา   11.40 น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


